

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đức Thắng giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND, ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND, ngày 29/8/2023 của Chủ tịch UBND xã Đức Thắng về việc kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Đức Thắng, giai đoạn 2021-2025 ;

BQL các chương trình mục tiêu quốc gia xã Đức Thắng giai đoạn 2022-2025 phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

1. Ông: Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban quản lý, phụ trách chung.

2. Ông: Nguyễn Tấn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Ban quản lý, chỉ đạo công chức chuyên môn hoàn thành hồ sơ các tiêu chí thuộc lĩnh vực kinh tế, nội chính.

3. Ông: Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Ban quản lý, chỉ đạo công chức chuyên môn hoàn thành hồ sơ các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường.

4. Bà Trần Thị Hạnh, Công chức VPTK-Thành viên, tham mưu cho BQL tổng hợp các văn bản có liên quan đến lĩnh vực NTM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã thực hiện và lập hồ sơ minh chứng tiêu chí Thu nhập (10), tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (18.1) (gồm các tiêu chí (18.1) Cán bộ và công chức xã đạt chuẩn, tiêu chí (18.2) Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tiêu chí (18.3) Tổ chức chính trị xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tiêu chí Điện (4), tiêu chí (18.6) Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.

5. Ông: Phạm Tấn Công, công chức Địa chính – Xây dựng - Thành viên: tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xã, UBND xã, Ban Quản lý xã về các nội dung kế hoạch công tác, Đề án xây dựng nông thôn mới, Đề án Phát triển sản xuất. Phối hợp với các bộ phận liên quan ở xã tham mưu huy động các nguồn lực; phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; tham mưu UBND xã quyết định đầu tư, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình, báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình theo quy định. Trên cơ sở Đề án được duyệt, tổng hợp kế hoạch thực hiện các nội dung của Chương trình trên địa bàn xã hằng năm, trung hạn và 5 năm. Tham mưu phối hợp với Văn phòng thống kê UBND xã, Ban Quản lý xã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình theo định kỳ và đột xuất, chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND xã, Ban Quản lý xã tổ chức các cuộc họp, hội nghị định kỳ, đột xuất. Giúp UBND xã, Ban Quản lý xã xử lý

những nội dung công việc hàng ngày liên quan đến thực hiện Chương trình và lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí: Quy hoạch (1), Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (7), Giao thông (2), Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai (3), Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (13).

6. Ông Hồ Ngọc Thạch, Công chức TPHT – Thành viên: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã thực hiện và lập hồ sơ minh chứng tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (18) (gồm các tiêu chí (18.4) Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, tiêu chí (18.5) Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội.

7. Bà Trần Thị Tường Vi, Công chức VHXH xã – Thành viên: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã phối hợp thực hiện và lập hồ sơ minh chứng tiêu chí: nghèo đa chiều (11), Lao động (12), Y tế (15.1), Cơ sở vật chất văn hoá (6), Văn hoá (16), Môi trường và an toàn thực phẩm (17), Tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư). Chịu trách nhiệm phối hợp với hiệu trưởng các trường lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí: Trường học (5), Giáo dục và đào tạo (14).

8. Ông: Hồ Vinh Quang, CHT Quân sự - Thành viên: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã thực hiện và lập hồ sơ minh chứng tiêu chí Quốc phòng và An ninh (19.1).

9. Ông: Lê Văn Hương, Trưởng công an xã - Thành viên: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã thực hiện và lập hồ sơ minh chứng tiêu chí Quốc phòng và An ninh (19.2).

10. Ông: Nguyễn Đăng Lênh, Trưởng trạm y tế xã - Thành viên: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, ban quản lý xã phối hợp thực hiện và lập hồ sơ minh chứng tiêu chí về Y tế (15).

11. Bà: Lê Diệu Ngân, Công chức TCKT - Thành viên: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã giám sát và quyết toán các nguồn vốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản theo đúng quy định. Phối hợp với cán bộ chuyên trách NTM lập dự toán đề xuất nguồn kinh phí hằng năm cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý.

12. Ông: Lê Miên, Chủ tịch UBMTTQVN xã - Thành viên: Phối hợp Ban Chỉ đạo, Ban quản lý lựa chọn những nội dung trọng tâm, trực tiếp trong từng thời gian để thực hiện có hiệu quả thiết thực nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm của địa phương gắn với thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; huy động các đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Chịu trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã thực hiện và lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí: Tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư).

13. Bà Lê Thị Mỹ Huy, Chủ tịch HND xã - Thành viên: Hướng dẫn, hỗ trợ Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của Hội và hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thực hiện và làm hồ sơ minh chứng tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (13).

14. Bà: Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã - Thành viên: Chịu trách

nhiệm tuyên truyền và vận động hội viên, các tầng lớp phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới; phát huy năng lực và vai trò tham gia của hội viên phụ nữ góp phần cùng thực hiện Chương trình này; đưa các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội để chị em hiểu rõ từng tiêu chí, tuyên truyền học tập để nhận thức tốt và quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn mới.

15. Ông Lê Tuấn Anh, BT đoàn xã - Thành viên: Chịu trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân hiểu rõ về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi suy nghĩ thụ động, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước đối với đoàn viên thanh niên và nhân dân ở nông thôn; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh thiếu nhi trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức, đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động; hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn - Hội trên địa bàn.

16. Ông: Nguyễn Tuấn Cường, Chủ tịch Hội CCB - Thành viên: Chịu trách nhiệm động viên hội viên tích cực tham gia đảm nhận những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

17. Ông Lê Tuấn Trinh, Đài truyền thanh xã, Giám đốc HTXNN Đức Thắng- Thành viên: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, ban quản lý xã phối hợp thực hiện và lập hồ sơ minh chứng tiêu chí Thông tin và truyền thông (8), tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (13).

18. 6 Trưởng thôn- Thành viên: Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ nâng cao năng lực của người dân và cộng đồng về phát triển nông thôn. Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban Quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn. Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua giữa các thôn, các hộ tập trung cải tạo vườn có hiệu quả kinh tế; chỉnh trang công ngõ, tường rào để có cảnh quan đẹp. Tổ chức hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong thôn. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa trong phạm vi thôn và tham gia các phong trào thi đua do xã phát động. Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, nội quy phát triển thôn. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo. Tham gia giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn; tham gia quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi nghiệm thu bàn giao.

Yêu cầu các thành viên Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra, các thành viên chịu sự chỉ đạo của Trưởng ban quản lý khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Văn phòng điều phối NTM huyện; (b/c)
- Đảng ủy, HĐND xã; (b/c)
- BCD, BQL NTM xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tấn Việt
CHỦ TỊCH UBND XÃ